
ILINK Opportunity day – Q3’2024  Nov 19, 2024 
 

 

Questions 
 

1. ลูกหน้ีของโครงการเกาะเต่าได้รบัช าระหรือยงัครบั ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง? 
ตอบ  ปัจจุบนัหน้างานเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ไดส้ง่มอบงานแลว้ คาดว่าจะไดร้บัเงนิภายในปี 2567  

 
2. IPOWER ปีหน้า ถ้าไม่มีงานเคเบ้ิลใต้น ้า คาดรายได้เท่าไหร่ และก าไรเท่าไหร่ครบั? 

ตอบ  ปี 2568 จะมีงาน Submarine cable เนื่องจากบริษัทฯได้ชนะการประมูลโครงการ 

Submarine cable เกาะสมุย และก าลงัเตรยีมประมลูโครงการ Submarine cable จาก E-GAT  

 

3. ดูเหมือนว่า ITEL revenue ไม่น่าจะถึง Bt3.5bn target ไม่ทราบว่า ทาง ILINK จะมี

ตรงไหนท่ีสามารถท าได้ดีกว่า target เพื่อ cover ส่วน shortfall ของ ITEL ได้บ้างหรือ

เปล่าคะ? 

ตอบ  ในสว่นของ ITEL Revenue ใหต้ดิตามกบัทาง ITEL โดยตรง 

 

4. ราคาหุ้น PE แค่ 6 เท่า ท าไมบริษทัไม่ซ้ือหุ้นคืนครบั มีปัญหาสภาพคล่องรึเปล่าครบั? 

ตอบ  ปัจจุบนับรษิทัยงัไม่มนีโยบายการซือ้หุน้คนื 

5. ปีหน้า เราจะเติบโตได้อย่างไรครบั เพราะ IPOWER แบค็ลอกเหลือน้อยมากแล้ว (เทียบ

กบัปีน้ี)? 

ตอบ   
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6. งวด q4/67 แนวโน้มจะต้องตัง้ส ารองลูกหน้ีท่ีค้างช าระเกิน 12 เดือนเต็มจ านวน 1000 
กว่าล้านหรือไม่ เหตุใดจึงจ่ายล่าช้าขนาดน้ี มีอปุสรรคอะไรในการเกบ็หน้ีก้อนน้ี? 
ตอบ   หนี้สว่นใหญ่เป็นหนี้งานโครงการกบัทางภาครฐั บรษิทัฯคาดว่าจะไม่มกีารตัง้ส ารองค่า
เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ(ECL) ส าหรบัลูกหนี้ในกลุ่มนี้ สาเหตุทีไ่ดร้บัเงนิล่าชา้เนื่องจาก
ปัจจุบนับรษิทัฯอยู่ระหว่างการแกไ้ขสญัญา 

 
7. โครงการใหม่ๆยงัมีรอเซน็สญัญาบ้างไหม? 

ตอบ   โครงการทีร่อเซน็สญัญาไดแ้ก่ Submarine cable เกาะสมุย และ Transmission ประจวบ 
 

8. แนวโน้มธุรกิจและผลการด าเนินงานในช่วงไตรมาส 4/2567 มีทิศทางเติบโตจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน และไตรมาสก่อน หรือไม่ เพราะอะไร ทิศทางในช่วงคร่ึงปีหลงัจะ
เติบโตเม่ือเทียบกบัคร่ึงปีแรกหรือไม่ เพราะอะไร ภาพรวมทัง้ปี 2567 จะมีรายได้เติบโต
จากปีก่อนประมาณก่ีเปอรเ์ซน็ต์ เน่ืองมาจากปัจจยัอะไรบ้าง? 

ตอบ   บรษิัทฯมัน่ใจว่าจะสามารถท าได้ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตาม
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดใ้นงาน Company visit วนัที ่21-22 มกราคม 2568 
 

9. ขอเรียนถามว่ามีเป้าปีหน้าและปีต่อๆๆไปว่ารายได้จากการขายให้กบักลุ่ม Data center 
ว่าประมาณเท่าไรครบั? 
ตอบ  กลุ่ม INTERLINK ได้มกีารประเมินว่าจะมสี่วนแบ่งรายได้ประมาณ 5% จากงบลงทุน
Data center   


